



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
และผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ จำนวน ๘๒ ราย พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

วัน เดือน ปี / เวลา สอบ	วิธีการสอบคัดเลือก	สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)	- สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ขอนแก่น - ห้องประชุม ชั้น ๒

ผู้สอบคัดเลือกจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสัมภาษณ์จะประเมินจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ การแต่งกาย กริยา วาจา สัมมาคารวะ ปฏิภาณไหวพริบ ความรอบรู้ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

๓.๔ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกมาถึงสถานที่ดำเนินการก่อนเวลาที่จะคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที โดยใช้เวลากลางของคณะกรรมการคัดเลือก ฯ หากมาถึงเกินเวลาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ตรวจและประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาภายในวันปิดรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จังหวัดขอนแก่นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่ขอนแก่น หรือทางเว็บไซต์สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่ขอนแก่น <https://khonkaen.treasury.go.th> หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๔๗ ๒๒๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎาภาศ)
ธรรมาภิบาลพื้นที่ขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

และผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

เลขประจำตัวผู้สมัคร

๐๘

๒๙

๓๘

๔๒

๕๐

๕๑

๖๓

๗๖

ชื่อ - สกุล

นายณรงค์ฤทธิ์ นวลน้อย

นางสาวอารีรัตน์ ถาเหง่า

นางสาวกัญญาภรณ์ ประสงค์บุญ

นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว

นายวิธวัฒน์ พิมพ์ศรี

นายวรารุช ไตรธิเลน

นายวุฒินันท์ อินทเสาร์

นางสาวจรรยา เพิ่มพูนอนันต์